

## ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

### ประวัติความเป็นมา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบสนองต่อการใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ บัญญัติว่า “รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มีใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก” ซึ่งสอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของรัฐอย่างกว้างขวาง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เห็นถึงความสำคัญในการให้บริการข้อมูลข่าวสารดังกล่าว จึงได้อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยอยู่ในความดูแลของสำนักบริหารงานสารสนเทศ (ในขณะนั้น) ตามระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้กำหนดให้สำนักบริหารงานสารสนเทศเป็นสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือให้คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ โดยให้มีหน้าที่เพิ่มเติมในการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และข้อมูลข่าวสารที่ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร และได้กำหนดให้ สำนักนิติธรรม (ในขณะนั้น) เป็นสถานที่ติดต่อและบริการราชกิจจานุเบกษา แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

### ที่ตั้ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑ อาคารหลังใหม่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ และ ๑๔๔๕

### การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การบริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยมีการบริการตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

๑. การบริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒. การบริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ และ ๑๔๔๕ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔
๓. การบริการข้อมูลข่าวสารทาง website สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี <http://www.soc.go.th>
๔. การบริการข้อมูลข่าวสารทาง Facebook ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี